

สพฐ.ขยายเวลาดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)

นำเสนอเมื่อ : 6 ม.ค. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขยายเวลารับสมัครครูผู้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ที่มีคุณภาพ ส่งผลงานหน่วยการเรียนรู้เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัล “ครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)” จากเดิมภายใน 6 ม.ค.2560 เป็น ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และจะประกาศผู้ได้รับรางวัล “หน่วยการเรียนรู้ Active Learning” ภายในเดือน เมษายน 2560 และจะพิจารณาการเรียนการสอนเชิงประจักษ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัล “ครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)” และประกาศผลภายในเดือน กรกฎาคม 2560 นี้

อนึ่ง การคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนในทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับโลกที่เป็นพลวัต โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูสายการสอนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.

ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐ / ว ๓๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๔๑๗๕
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำชี้แจงเพิ่มเติมการขยายเวลาการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้าง
พลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความร่วมมือมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ โดยกำหนดให้ครูผู้สนใจร่วมส่งหน่วยการเรียนรู้ เข้าร่วมคัดเลือกรางวัล “หน่วยการเรียนรู้ Active Learning” ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ และกำหนดประกาศรางวัลวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จะพิจารณาการเรียนการสอนเชิงประจักษ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัล “ครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) กำหนดประกาศรางวัลในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากขณะนี้ ครูส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกมีจำนวนน้อยหากเทียบกับจำนวนครูผู้สอน อาจสืบเนื่องมาจากข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดและการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้ครูที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ที่มีคุณภาพ มีโอกาสได้ส่งหน่วยการเรียนรู้ เข้ารับการคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นควรขยายเวลาการรับพิจารณาผลงานภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และประกาศผู้ได้รับรางวัล “หน่วยการเรียนรู้ Active Learning” ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และผู้ได้รับรางวัล “ครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)” ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น รายละเอียดดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. วันที่ 6 มกราคม 2559